



Khái báo thuế để nhận tiền kích thích kinh tế

Ngay cả khi quý vị không thường xuyên khai báo!

Để giúp mọi người vượt qua đại dịch COVID-19, IRS đã triển khai ba gói kích thích kinh tế, tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa nhận được toàn bộ số tiền theo chế độ. Nếu khai báo thuế trong năm nay, quý vị sẽ nhận được toàn bộ số tiền theo chế độ cho quý vị và gia đình.

Dưới đây là lý do tại sao quý vị nên khai báo để nhận tiền kích thích kinh tế trong thời gian sớm nhất có thể:



Quý vị có thể chưa nhận được toàn bộ số tiền theo chế độ cho quý vị và gia đình.

Nếu quý vị không có thu nhập từ việc làm hoặc đang nhận trợ cấp khuyết tật, hãy khai báo thuế ngay để có thể nhận toàn bộ số tiền kích thích kinh tế.



Nếu trước đây quý vị không đủ điều kiện nhận tiền kích thích kinh tế, thì giờ đây quý vị có thể đã đủ điều kiện.

Các quy định về đối tượng được nhận tiền kích thích kinh tế thường xuyên thay đổi. Hãy khai báo thuế để xem quý vị có đang bị nợ tiền hay không và để nhận tiền dễ dàng hơn trong tương lai.



Quý vị có thể đủ điều kiện nhận thêm một khoản thanh toán.

Nếu quý vị sống cùng con cái từ năm 2020, quý vị có thể được nhận thêm một khoản thanh toán khác vào cuối năm 2021. Quý vị có thể đủ điều kiện nhận số tiền này bằng cách khai báo thuế năm 2020.

Hãy khai báo ngay! Hạn chót là ngày 17 tháng Năm năm 2021.

Nhận trợ giúp khai báo thuế MIỄN PHÍ:

- Nếu quý vị kiếm được ít hơn \$72.000/năm, quý vị có thể khai báo thuế miễn phí bằng cách sử dụng công cụ khai báo miễn phí của IRS tại [tinyurl.com/IRSfreefiling](https://www.irs.gov/efile).
- Hỗ trợ khai báo thuế miễn phí. Sử dụng liên kết [tinyurl.com/IRStaxprep](https://www.irs.gov/efile) để tìm một địa điểm khai báo thuế miễn phí gần quý vị
- Nếu quý vị trên 50 tuổi, hãy sử dụng công cụ AARP tại [tinyurl.com/AARP-free-tax-tool](https://www.aarp.org/tax-center) để tìm trợ giúp khai báo thuế miễn phí gần quý vị
- Người dân khu vực Philadelphia có thể được trợ giúp miễn phí tại Campaign for Working Families. Đặt lịch hẹn hoặc khai báo trực tuyến tại [cwfphilly.org/resources/](https://www.cwfphilly.org/resources/) hoặc gọi tới số (215) 454-6483.